

Số: /BC-UBND

Bình Trung, ngày 29 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước trên địa bàn xã Bình Trung

(Thời điểm báo cáo tính từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/6/2023).

Thực hiện Công văn số 412/UBND-TP ngày 01/03/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện Cao Lộc; Công văn số 208/TP ngày 15/6/2023 của Phòng Tư pháp huyện Cao Lộc về việc đề nghị báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện Cao Lộc. UBND xã báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ THI HÀNH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC.

1. Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường.

1.1: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN

UBND xã Bình Trung đã triển khai Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND huyện Cao Lộc về Thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021; Công văn số 348/UBND-TP ngày 13/02/2021 của UBND huyện Cao Lộc về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021.

- Ủy ban nhân dân xã Bình Trung đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 11/02/2019 về triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 20/01/2020 về triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 12/01/2021 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở, Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 18/01/2022 về Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở, Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 31/01/2023 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở; Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Trong những năm qua thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước, chú trọng các văn bản mới được ban hành: Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật, Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 12/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức

năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước đến cán bộ, công chức và cá nhân trong phạm vi địa phương.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước bằng nhiều hình thức như: thông qua trong các buổi giao ban của xã, các cuộc họp thôn, các Hội nghị tuyên truyền, Trang thông tin điện tử xã, các phương tiện thông tin đại chúng, trợ giúp pháp lý, sinh hoạt thôn, sinh hoạt đoàn thể... tiếp tục duy trì, kết hợp lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn. Thông qua hoạt động này đã giúp cán bộ, công chức và Nhân dân nhận thức được ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của công tác bồi thường của Nhà nước; trách nhiệm của cá nhân, đơn vị quyền và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bồi thường, trình tự, thủ tục yêu cầu giải quyết bồi thường khi phát sinh yêu cầu bồi thường.

Kết quả: Để thực hiện tốt có hiệu quả Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước UBND xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành với 15 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và 80 cuộc truyền truyền phổ biến bằng loa lưu động tại 10/10 thôn với số lượng trên 10.500 lượt người nghe. Qua đó nhận thức về trách nhiệm bồi thường nhà nước của cán bộ và nhân dân được nâng lên.

Từ khi Luật có hiệu lực thi hành UBND xã chưa nhận được trường hợp yêu cầu hỗ trợ hay giải quyết thắc mắc trong công tác Bồi thường nhà nước.

Nhằm góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện bồi thường nhà nước, Ủy ban nhân dân xã đã giao công chức chuyên môn thực hiện công tác bồi thường nhà nước tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác bồi thường nhà nước do cấp trên tổ chức.

1.2: Công tác báo cáo, thống kê về công tác bồi thường nhà nước:

UBND xã báo cáo, thống kê theo yêu cầu của UBND huyện về Phòng Tư pháp đúng thời gian quy định.

1.3: Công tác phối hợp:

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường nhà nước nói chung, trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước nói riêng, nhất là các quy định về tham gia giải quyết bồi thường.

Kịp thời nắm bắt đầy đủ thông tin vụ việc yêu cầu bồi thường, giải quyết yêu cầu bồi thường phát sinh để hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu

bồi thường nhà nước theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn để giải quyết vụ việc.

Thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn xã đạt hiệu quả, tích cực nắm bắt các vụ việc giải quyết bồi thường, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia vào quá trình xác minh thiệt hại, thương lượng việc giải quyết bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật, bảo đảm các vụ việc phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính, tổ tụng và thi hành án.

2. Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường

Thực hiện theo Điều 26 Thông tư 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Trong kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân xã chưa nhận được vụ việc của công dân yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường.

3. Kết quả thực hiện trách nhiệm hoàn trả; tình hình thu, nộp tiền hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật: Không có.

4. Tình hình sử dụng ngân sách nhà nước chi cho công tác bồi thường nhà nước: Chưa phát sinh yêu cầu nên chưa chi.

5. Tác động tích cực của Luật TNBTNN, nhất là nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, hạn chế sai phạm làm phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước:

Đánh giá chung kết quả đạt được trong công tác triển khai thi hành Luật BTNN là đã quán triệt và làm chuyển biến nhận thức của cán bộ công chức về mối quan hệ bình đẳng, dựa trên pháp luật giữa cán bộ, công chức Nhà nước với công dân và các tổ chức trong xã hội. Từ đó nâng cao ý thức công tác, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp. Đã tạo sự chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức, từ đó nâng cao ý thức công tác, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ; Đồng thời nắm được các yêu cầu, thủ tục giải quyết các vụ việc có thể xảy ra trên thực tế.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG THI HÀNH LUẬT VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Tồn tại, hạn chế.

Trình độ dân trí không đồng đều, việc nhận thức các văn bản pháp luật còn hạn chế, đôi khi các quyền lợi của họ bị xâm phạm mà không biết hoặc không biết đến đâu để yêu cầu việc bồi thường nên chưa phản ánh hết tình hình thực tế phát sinh các hoạt động quản lý hành chính nhà nước gây thiệt hại cho công dân.

2. Nguyên nhân

Do cán bộ, công chức được phân công đôi khi chưa chủ động, nên việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường chưa được tổ chức bài bản, chưa huy động được nguồn lực cần thiết để tổ chức công tác này theo yêu cầu.

Nguồn kinh phí cho công tác quản lý nhà nước và việc giải quyết bồi thường do ngân sách nhà nước chưa được phân bổ rõ ràng trong dự toán kinh phí chi hoạt động của các cơ quan, tổ chức thực hiện việc quản lý hoặc giải quyết bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

III. HẠN CHẾ, BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TNBTNN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Nội dung triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước và các văn bản hướng dẫn luật chưa được thường xuyên, chủ yếu còn lồng ghép với các cuộc họp nhiều nội dung khác, do đó nhận thức của cán bộ và người dân còn hạn chế.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.

Đề nghị cấp trên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường và thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm về bồi thường của Nhà nước.

Ủy ban nhân dân xã Bình Trung báo cáo kết quả Sơ kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước trên địa bàn xã./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp huyện;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã ;
- CT, PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể xã;
- Lưu:VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Nam Nhiệm